

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXH  
V/v thực hiện Kết luận của  
Thường trực HĐND tỉnh về cải  
cách hành chính, trọng tâm là cải  
cách thủ tục hành chính trên địa  
bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021

*Cẩm Châu, ngày tháng 10 năm 2022*

Kính gửi: - Các cán bộ, công chức chuyên môn UBND xã.

Thực hiện công văn số 2535/UBND-VHTT, ngày 03/10/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021.

UBND xã đề nghị các cán bộ, công chức xã, các chuyên môn liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tham mưu thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác CCHC, tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác CCHC. Đề nghị các công chức chuyên môn thuộc UBND xã tích cực triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được giao theo kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 của bộ phận tham mưu quản lý thực hiện, đảm bảo nội dung và mục tiêu đã đề ra (*nội dung này đã được UBND huyện triển khai thực hiện tại kế hoạch 185/UBND-VHTT ngày 15/10/2021*) và được UBND xã triển khai tới các cán bộ, công chức chuyên môn.

2. Đề nghị Công chức Văn hóa - xã hội, Thông tin, truyền thông, Thể thao, du lịch và gia đình xã tiếp tục có các chuyên trang, chuyên mục; nội dung tin, bài về CCHC của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện.

Cung cấp thông tin cho Trung tâm VHTT-TT&DL về các nội dung, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính nói riêng và các nhiệm vụ chung về cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND xã đảm bảo đúng theo

các quy định; thường xuyên đăng tải thông tin, bài viết về cải cách hành chính trên hệ thống đài truyền thanh xã; trang thông tin điện tử, mạng xã hội ... để tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

UBND xã đề nghị các cán bộ, công chức chuyên môn UBND xã chuyên môn liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Phi Khanh**